

THƯ CỦA BAN PHỤ TRÁCH

Một lần nữa Lá Thư Ái Hữu Công Chánh lại đến tay các Ái Hữu. Ban Phụ Trách Lá Thư AHCC niên khóa 2000 - 2001 nhóm Thủy Nông miền Nam California xin thành thật cảm ơn tất cả các Ái Hữu khắp nơi đã gửi bài, ủng hộ tài chánh, thư thăm hỏi và khích lệ chúng tôi hoàn thành được nhiệm vụ mà các Ái Hữu đã giao.

Như tôn chỉ của Lá Thư đã có từ lâu, *LTAHCC chỉ là một mô hình cảm bằng hữu, những tình thân còn lại giữa những đồng nghiệp tha hương, là một mối dây mong manh cố giữ cho khỏi đứt liên lạc nhau, cho nên các Ái Hữu sẽ đọc được trong số này từ vấn đề ưu tư của đất nước, khoa học kỹ thuật, trào phúng, ký sự, thơ văn của tất cả các Ái Hữu viết ra. Ban biên tập cố gắng giữ đúng những gì nguyên văn các bài gửi tới, cho nên có khi không được vừa ý tất cả mọi người, nhưng đó là tình cảm mà các Ái Hữu khác cố gắng chia sẻ. Như vậy tình thân Lá Thư sẽ được giữ gìn mãi mãi...*

Sau số báo này, đáng lẽ Lá thư AHCC sẽ chuyển xuống San Diego cho anh Nguyễn Tấn Thọ phụ trách, nhưng các Ái Hữu miền Bắc California có dự định tổ chức Đại Hội Công Chánh vào giữa năm 2002, cho nên anh Thọ đã đồng ý Lá Thư được chuyển lên miền Bắc California, khu vực San Jose do anh Lê Mộng Hùng phụ trách để có phương tiện thông tin, liên lạc với các Ái Hữu tổ chức **DHCC 2002**, cho nên mọi thư từ bài vở đóng góp ý kiến, tài chánh xin liên lạc với anh Lê Mộng Hùng theo địa chỉ dưới đây:

Lê Mộng Hùng
3125 Ledoux Ct.
San Jose, CA 95135. USA
Điện thoại: (408) 531-9692

Ban Phụ Trách Lá Thư cũng xin thông báo là có thêm một đại diện địa phương mới tại Phi Luật Tân là AH Chu Thái Hoàn, hiện làm chuyên viên thủy học cho Viện Lúa Gạo Quốc Tế tại Phi Luật Tân.

Ái Hữu Chu Thái Hoàn tốt nghiệp kỹ sư công chánh năm 1972, trước đây phục vụ tại Ủy Ban Quốc Gia Thủy Lợi - Bộ Công Chánh, dưới quyền AH Nguyễn Văn Thông, sau đó được học bổng đi học tiến sĩ tại Hòa Lan. Trong dịp đi công tác tại Mỹ, Ban Phụ Trách có tiếp xúc, nêu ý kiến và AH Hoàn đã nhận lời. Hiện tại Phi Luật Tân cũng có vài AHCC đang làm việc. AH Chu Thái Hoàn thường xuyên đi về Việt Nam để công tác nên rất thuận tiện cho việc thông tin liên lạc.

Các Ái Hữu Công Chánh / Tổng Nha Thủy Nông miền Nam California thành thật chúc các Ái Hữu vùng San Jose thành công tốt đẹp trong việc chuẩn bị cho Đại Hội Công Chánh 2002.

Hẹn gặp lại tại Đại Hội Công Chánh tại San José vào Hè 2002.

Thân kính,

Nhóm ÁI HỮU THỦY NÔNG
Nam California
Nguyễn Quang Chuyên, Nguyễn Quang Cách,
Lý Đãi, Nguyễn Minh Quang